



ประกาศเทศบาลตำบลพุ่งน้อย

ที่ ๕ /๒๕๖๓

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดทะเบียน ปฏิบัติตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ และแนวทางปฏิบัติ ในการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมด้วยมติที่ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลพุ่งน้อย และการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลพุ่งน้อย เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ รองรับปรับเปลี่ยนตามนโยบายที่จะเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรณีที่ใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียน การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ ครอบคลุมงานการให้บริการประชาชนทุกประเภทงานที่ต้องมีการรับแจ้ง รับจดทะเบียน อนุมัติ อนุญาต หรือ ออกใบอนุญาต ซึ่งหมายความรวมถึงใบสำคัญที่ออกตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการตามคู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลพุ่งน้อย เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องมีภาระในการจัดเตรียมเอกสารในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง คำขอ และพิจารณาหรือดำเนินการ เทศบาล ตำบลพุ่งน้อย จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุ่งน้อยที่รับผิดชอบเรียกสำเนาเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการ

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ คำขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน ให้พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุ่งน้อย มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสาร ทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน เทศบาลหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุ่งน้อยเพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายดิเรก ศักดิ์ดี)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย